



ไม่จบ! เทียบราคาศาลาริมทางฉาว1.2แสน ส่วนชาวบ้านสร้างเอง1.9หมื่นแต่ใช้ประโยชน์ได้

ศรีสะเกษ - ตราหมาไม่จบ! ชาวบ้านเปรียบเทียบบรรณาคาลาริมทางฉาวไร้ประโยชน์ของกรมทางหลวง ราคา 120,000 บาท กับ ศาลาชาวบ้านร่วมบริจาคเงินช่วยกันสร้างขึ้นเพียง 19,000 บาท แต่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่า นั่งนอนพักผ่อนแดดฝนได้ทั้งวัน

วันนี้ (17 มิ.ย.) ความคับแค้นกรณิชาโซเชียลมีเดียและหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ศาลาพักริมทางรูปแบบใหม่ ที่สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง ก่อสร้างไว้ริมถนน 4 ช่องจราจร ถนนสายศรีสะเกษ-วังหิน ด้วยราคาก่อสร้างหลังละ 120,000 บาท แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะบังแดดบังฝนไม่ได้ ขณะที่ชาวบ้านหนองโตน ม.8 ต.ชาติ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ที่เดือดร้อนจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลาพักริมทางรถโดยสารขึ้นมาแทนหลังเดิมที่พังชำรุดด้วยเงิน 19,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่พักรอโดยสารแทนศาลาริมทางรูปแบบใหม่ นั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองโตน ม.8 ต.ชาติ อ.วังหิน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง พบว่า ศาลาพักริมทางหรือศาลาพักรอโดยสารริมทาง ที่ชาวบ้านหนองโตน ร่วมการบริจาคสร้าง

ขึ้นด้วยเงิน 19,000 บาทนั้น สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี บังแดดบังฝนได้ตลอดทั้งวัน แม้ว่าการก่อสร้างจะยังไม่เสร็จเรียบร้อย ยังขาดไม้รองพื้นนั่งอีกด้านหนึ่ง แต่ก็ มีชาวบ้านพากันมาใช้ประโยชน์ นั่งพักรอรถกันอย่างต่อเนื่อง

ทางด้าน นายวิชัย เกศางาม อายุ 44 ปี ชาวบ้านหนองโตน ต.ชาติ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนกับพี่ชายและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างศาลาพักริมทางที่ปากทางเข้าหมู่บ้านหนองโตนขึ้นมา โดยใช้เงินในการก่อสร้างจากการบริจาคของชาวบ้านหนองโตน ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น 19,000 บาท แบ่งเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16,000 บาท ค่าจ้างช่างจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาช่วยในการก่อสร้าง จำนวน 3,000 บาท รวมแล้วเป็นเงิน 19,000 บาท

การที่ชาวบ้านต้องช่วยกันบริจาคเงินสร้างศาลาพักริมทางขึ้นมาเอง เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จากการที่ไม่มีที่พักรอรถโดยสารระหว่างรอรถประจำทาง จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลาขึ้นมาเอง ซึ่งศาลาพักริมทางที่ชาวบ้านพวกตนสร้างขึ้นมานี้ แม้จะมีราคาเพียง 19,000 บาท แต่สามารถใช้ประโยชน์

ได้มากกว่า เพราะใช้ทั้งพักรอรถโดยสารได้ตลอดทั้งวัน ไม่เหมือนศาลาพักริมทางรูปแบบใหม่ที่ทางราชการสร้างขึ้นมามีราคา 120,000 บาท ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กัน ที่ใช้หลบแดดได้เฉพาะช่วงเวลาเที่ยงวันเท่านั้นและไม่สามารถใช้หลบฝนได้ เพราะฝนจะสาดใส่ผู้ที่เข้ามาพักแน่นอน ซึ่งศาลาพักริมทางแบบนี้สวย แต่ไม่มีประโยชน์กับชาวบ้านอย่างแท้จริงและไม่ทราบว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับใคร

วันนี้ (16 มิ.ย.) เรียกได้ว่าเป็นศาลาทางหลวงที่ใครๆ ก็ไม่รักสำหรับที่หยุดรถโดยสารประจำทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 (ถนนศรีสะเกษ-อุษาคเนย์) ตอนศรีสะเกษ-อ.วังหิน ซึ่งก่อสร้างพร้อมกับโครงการขยายทางเป็น 4 ช่องจราจร ปรากฏว่า สวยทันสมัยแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะไม่สามารถกันแดด กันฝนได้จริง จนชาวบ้านไม่พอใจโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดีย ยอมลงทุนหนึ่งบนศาลาแดดจ้าส่องสว่างมาถึงตัว เรียกร้องให้มีการแก้ไข กลายเป็นเรื่องราวโด่งดังไปไกลทั่วประเทศ

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ “ที่นี้ศรีสะเกษ” ถือโอกาสถ่ายภาพล้อเลียนศาลาทางหลวงที่โลกลิ้มหลังนี้ ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีอยู่เบื้อง

หลัง พร้อมกับตั้งโต๊ะขาย “ทุเรียนภูเขาไฟ” ของดีของอร่อยเมืองศรีสะเกษ พร้อมกับแคปชั่นระบุว่า “เปิดขายสาขาแรก ยอดขายไม่ค่อยดี #ส่งฟรีทั่วประเทศ #inbox มาเลย #ขายตรงๆนี้ละคับ #มันมีหลายราคา inbox มีร้านค้าอวดได้ทันสมัย” แถมยังมีคอมเมนต์ว่า “ชื่อแทนแป้มีคนบอกเลย สั่งออนไลน์มา inbox” ทำเอาชาวเน็ตแห่แชร์ด้วยความฮือฮาปนขำกลิ้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับการแก้ปัญหาศาลาทางหลวงที่โลกลิ้มหลังนี้ นายสรวิศ ทรงศิริ วิศวกรรมการทางหลวงสังกัดแก้ไขปรับปรุงแล้วเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยให้มีการทำกันแดดเพิ่มเติมทั้งด้านหน้า ด้านหลัง เพื่อกันแดดกันฝน รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้ดูร่มรื่นขึ้น พร้อมชี้แจงว่าที่ทำศาลาทางหลวงแบบนี้เพราะหลังขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรเหลือพื้นที่จากไหล่ทางจนถึงเขตทางหลวงเพียง 4 เมตร ไม่สามารถก่อสร้างช่องจอดรถ และศาลาทางหลวงแบบเดิมได้